



ขอเชิญประชาชนไปตรวจดู เรื่อง ผังเมือง

ผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมนนทบุรี(ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ในท้องที่อำเภอไทรน้อย อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ผังเมืองรวมที่จัดทำขึ้นนี้ คือ นโยบาย มาตรการ และแผนที่จะประกาศเป็นกฎหมายเพื่อใช้สนับสนุนและควบคุมการพัฒนาของภาครัฐบาลและเอกชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณสุขโภคและการบริการสาธารณะในท้องที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การขยายตัวของเมืองนนทบุรีเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย นำความสะดวกสบาย ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ประหยัดการลงทุน และสิ่งแวดล้อมที่ดีมาสู่ประชาชน อีกทั้งสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคต

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือมีส่วนได้เสียอื่นๆ ในท้องที่ดังกล่าว ไปตรวจดูรายละเอียดเกี่ยวกับผังเมืองรวม ได้แก่ แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง รายการประกอบแผนผังฯ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และบัญชีท้ายข้อกำหนดของผังเมืองรวมฯ ได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (www.nont-pro.go.th) ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด สำนักงานเทศบาล และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) และในที่สาธารณสถานในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) โดยทำเป็นคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นได้ที่สถานที่ปิดประกาศและภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะนำคำร้องขอของท่านไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) จากนั้นจะนำเสนอคำร้องขอต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗ ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๔๙-๐๔๔๑-๕ ต่อ ๓๓๖ - ๓๓๗ โทรสาร. ๐-๒๕๔๙-๐๔๔๑-๕ ต่อ ๓๓๒

**สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๔๐-๐๗๒๓-๔ โทรสาร. ๐-๒๕๔๐-๐๗๒๓-๔